



สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>รัชกาลที่ 9 สวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร กิติภูมิ ทรงมีรับสั่งให้มีหน่วยแพทย์พระราชทาน มาดูแลสุขภาพประชาชนเป็นประจำทุกวันต่อเนื่องจนครบ 100 วัน ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. โดยวันนี้มีหน่วยแพทย์จากรพ.จุฬาภรณ์ 15 คน และแพทย์ พยาบาล จากรพ.ศรีสะเกษ 3 คน มาให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนตลอดทั้งวัน</p> <p>-อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยภาพแบบก่อสร้างพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยึดแบบสมัยรัตนโกสินทร์ และมีขนาดใหญ่กว่า 4 งานที่ผ่านมา เปลี่ยนเสาหงส์ เป็นเสาแบบครุฑทั้งหมด โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ เผยว่า ได้ทำพิธีบวงสรวงเมื่อ 19 ธ.ค. แล้ว คาดเสร็จไม่เกิน ก.ย. 60 ด้านสำนักพระราชวัง แจกกำหนดการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร วันที่ 1-2 ธ.ค. ขณะที่ มส.จัดบรรพชาอุปสมบททั่วประเทศ ถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9</p>
บ้านเมือง คอลัมน์ เลขที่ ๑ ซอยปหลิมมณี	<p>พิษแมงก้นกระดก</p> <p>-เสนอข่าว แมงก้นกระดก มีพิษสร้างความเจ็บปวดรุนแรงและเกิดเป็นแผลลุกลาม มีค่าเตือนจากหน่วยแพทย์ห้องสนามหลวง ว่าพบแมลงตัวนี้ จึงขอให้ประชาชนแต่งกายให้รัดกุม และระมัดระวังเมื่อเกิดอาการผื่นคัน ไม่ว่าจะสาเหตุใด ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ อยากรให้กระทรวงสาธารณสุขประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว</p>
มติชน ผู้จัดการออนไลน์ แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์	<p>วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันปลูกสมุนไพรมะเขือเทศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณสนามหญ้า ดิกลำปางสำนักงานปลัดฯ เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ชลบุรีจัดกิจกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข พร้อมเปิดสวนสมุนไพรและปลูกต้นไม้ รวม 989 ต้น ถวายเป็นพระราชกุศล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สจจ.ชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการอบรม "ปฏิบัติธรรม นำพาสุข" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559</p>
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น สสท.	<p>พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน ระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้านสาธารณสุข รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย กับผู้แทนเลขาธิการ วช. ม.มหิตล นายกสมาคมเภสัชกรรมรพ. (แห่งประเทศไทย) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ ทั้งโซ่อุปทานหรือเครือข่ายโลจิสติกส์ มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย</p>
มติชน	<p>นโยบายหมอบรรเทา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวถึงความคืบหน้านโยบายคลินิกหมอบรรเทาว่า กำลังร่างแนวทางคำตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขวิชาชีพต่างๆ รวมถึงแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ดูแลทีมหมอบรรเทาด้วย เพื่อรองรับแผนใน 10 ปีข้างหน้า ที่จะให้ทั่วประเทศมีทีมหมอบรรเทาดูแลประชาชนอย่างครบถ้วน 6,500 ทีม โดยยังมีปัญหาเรื่องจำนวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งระยะแรกจะใช้แพทย์เกษียณหรือแพทย์สาขาอื่นมาอบรมระยะสั้น 3 เดือน ทั้งนี้ สธ.มีแผนผลิตเพิ่มและวางระยะการทำงานต่างๆ ไว้หมดแล้ว ทั้งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสาขาอื่นที่ขาดแคลน เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์ระบาดวิทยา</p>
ไทยโพสต์	<p>พฤติกรรมด้านสุขภาพเด็กไทย</p> <p>-เสนอบทความ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สสส. สข. เสนองานวิจัยพบว่า คนไทยทุกช่วงวัยให้ความสำคัญยึดถือหลักคำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต มากถึง 90% ส่วนสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นไทย พบนั่งติดโต๊ะถึง 1 ใน 3 ของวัน หรือวันละ 8 ชม. เพื่อใช้ชีวิตออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พกพา ส่วนวัย 11-32 ปี ไม่ยอมออกกำลังกาย และเด็ก 6 ขวบเริ่มต้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้ว
เดลินิวส์	<p>ยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์</p> <p>-เสนอข่าว กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ "แผนปฏิบัติการการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564" ตลอดจนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม "ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564" ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยา และกำกับดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เตือนยาลดอ้วน อันตราย</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขอให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์ Mangluk โดยก่อนหน้านี้ ออย.ได้ประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนให้ระมัดระวัง อย่าซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร Mangluk Power Slim มาใช้ เนื่องจากตรวจพบสารไซบูทรามิน ซึ่งมีอันตราย ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>
ไทยโพสต์ เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นเดลินิวส์ ก่อนขึ้นแท่นทั่วไทย	<p>โรคเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเมธ องคัวรรณดี ผอ.สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า แนวโน้มผู้ติดเชื้อเอชไอวีในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เกิน 7,000 คน ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 420,000 คน แต่พบกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น สาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย และมีเพศสัมพันธ์แบบไม่รู้ว่าจริงไม่ได้ป้องกัน จึงขอให้วัยรุ่นพกถุงยางอนามัยติดกระเป๋าตลอดเวลา รวมทั้งขอให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าการพกถุงยางอนามัยไม่ได้เป็นคนล่าสอนทางเพศ แต่เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p>
พิมพ์ไทย	<p>โครงการ To Be Number One</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในงานจัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ว่า การเต้นใน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE เป็นกิจกรรมทางเลือกหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงในสิ่งที่ชอบ ทำให้มีความสุข และร่างกายหลั่งสารเอ็นโดฟิน ทำให้เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนให้มีความภาคภูมิใจและมีมีความสุข ทำให้มีความมุ่งมั่น ทำสิ่งต่างๆ ได้ประสบความสำเร็จ</p>
M2F คอลัมน์ AROUND BANGKOK	<p>ชุดตรวจหาพยาธิตัวจิ๋ว</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.ฉวีพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น และบริษัท เคสเทรลไบโอ โซเอ็นซ์ เปิดตัวชุดตรวจหาพยาธิตัวจิ๋ว รายแรกของประเทศไทย ลักษณะการทำงานเหมือนชุดตรวจการตั้งครรภ์ อ่านผลเร็วภายใน 10-15 นาที ซึ่งหากพบมีเชื้อมพยาธิตัวจิ๋ว จะแสดงผลเป็นแถบสีชมพู 2 แถบ ช่วยให้รักษาโรคจากพยาธิตัวจิ๋วได้ทันเวลาและลดอัตราการเสียชีวิต ทั้งนี้ จะแจกให้โรงพยาบาลในภาคอีสานนำไปทดลองใช้</p>
สยามรัฐ	<p>อาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นายทรงพล สวัสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสานพลังเชื่อมความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัยดีมีแอลกอฮอล์ และการสร้างจิตสำนึก ลดละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยมี สสส.ให้การสนับสนุน มีผู้ประกอบการร้านอาหาร 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลรื่นเริง ที่รมงคลให้ร้านอาหารไม่ขายเหล้าช่วงวันปีใหม่ และวันสงกรานต์</p>
แนวหน้า คอลัมน์ ทั่วถิ่นไทย	<p>รพ.คลองใหญ่ จ.ตราด จัดโครงการผ่าตัดอวัยวะฟรี</p> <p>-เสนอข่าว พญ.โมนายา พฤทธิภพย์ ผู้อำนวยการ รพ.คลองใหญ่ จ.ตราด กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ผิดปกติทางสายตาเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาโรคตาต่อกระจกถึงร้อยละ 70 รพ.คลองใหญ่จึงร่วมกับรพ.ศิริราช จัดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาต่อกระจกให้กับประชาชนรวม 85 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช</p>
เดลินิวส์	<p>รพ.สระบุรีเปิดคลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ รพ.สระบุรี เปิดเผยว่า รพ.สระบุรี ร่วมกับ เทศบาลเมืองสระบุรี เน้นให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เปิด "คลินิกหมอครอบครัว" ที่มีแพทย์เวชศาสตร์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยเครือข่ายรพ.สระบุรี ได้จัดแพทย์ พยาบาล พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ ให้บริการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ในเขตชุมชนเมืองสระบุรี ช่วยลดปัญหาความแออัดของคนไข้ในรพ.สระบุรี
แนวหน้า	<p>รณรงค์ป้องกันอัมพาต</p> <p>-เสนอข่าว นายชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ป้องกันอัมพาต ซึ่งรพ.ร้อยเอ็ดจัดขึ้นเพื่อรณรงค์วันอัมพาตโลก และกล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองถือเป็นภัยคุกคามประชาชน จากรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ปี 2556 พบโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายของไทยเป็นอันดับหนึ่ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จึงควรตระหนักในการส่งเสริมดูแลรักษาและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง</p>
แนวหน้า	<p>รับมืออากาศหนาว</p> <p>-เสนอข่าว ที่ จ.ชัยนาททั้ง 8 อำเภอ อุณหภูมิยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง วัดได้ต่ำสุด 18.2 องศาเซลเซียส มีหมอกปกคลุมพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขา อุณหภูมิลดต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส สสจ.ชัยนาทแจ้งเตือนประชาชน ขอให้สวมเสื้อผ้ากันหนาว และย้ำว่า การดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ช่วยให้คลายหนาว หากต้องการคลายความหนาว ขอให้ออกกำลังกาย จะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นได้</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ รอบโลก	<p>วัคซีนต้าน HIV</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันโรคมัมแพะและโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐฯ เริ่มทดลองวัคซีนต่อต้านเชื้อเอชไอวีในแอฟริกาใต้ โดยใช้วัคซีนชื่อ “HVTN 702” กับอาสาสมัครชายหญิง 5,400 คน อายุ 18-35 ปี จาก 15 พื้นที่ทั่วประเทศ หลังการทดลองวัคซีนชนิดนี้ครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อช่วงปี 2552 ใช้เวลาติดตามประเมินผล 3.5 ปี พบว่าวัคซีนได้ผลดี 31.2 เปอร์เซ็นต์ หากการทดลองวัคซีนครั้งนี้ได้ผลดี จะถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากขึ้น</p>